

# ฝุ่นเชียงใหม่ลามหนัก ปิด2มหา'ลัย

## แม่ฮ่องสอนไฟป่า407จุด 'บึกตูด'เตรียมบินเชียงใหม่ บับชากการแก้วิกฤตควัน

เชียงใหม่วิกฤตหนัก □อ่านต่อหน้า 11

### ●ฝุ่นเชียงใหม่ค่อจากหน้า

2 มหาวิทยาลัย 'แม่ฟ้าหลวง-ราชภัฏ' ตั้ง  
หยุดถึง 2 เม.ย. พบยอดสปอตถึง 1,151 จุด  
ใน 9 จว.ภาคเหนือ สุดเศร้าหม่นอาชวาศา  
ดับไฟตกเขาดับ ขณะที่แม่ฮ่องสอนพบ  
สัญญาณไฟป่าถึง 407 จุด อุตุฯ ระบุ  
มวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาตอนเหนือ  
ของไทย ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้า  
คะนอง น่าจะช่วยให้ค่าฝุ่นพิษลดลง ขณะที่  
นายกฯ เตรียมบินเชียงใหม่ ถกแก้ฝุ่นพิษ  
ภาคเหนือ 2 เม.ย.นี้

### ★ เชียงรายฝุ่นพิษอันดับ 1

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  
สถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันใน  
พื้นที่ จ.เชียงใหม่ ถือว่าวิกฤตที่สุดในรอบ  
หลายวันที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณฝุ่นละออง  
และหมอกควันหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัด  
ทั่วพื้นที่ โดยกรมควบคุมมลพิษ (กพ.) ตรวจ  
วัดคุณภาพอากาศจากสำนักงานทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ในเขต  
อ.เมืองเชียงใหม่ พบว่าในเวลา 10.00 น. ค่า  
พีเอ็ม 2.5 มีปริมาณ 316 ไมโครกรัมต่อ  
ลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) และค่าพีเอ็ม  
10 ในปริมาณ 356 มก./ลบ.ม.

ส่วนที่สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สาย  
ชายแดนไทย-เมียนมา พบว่าค่าพีเอ็ม 2.5  
มีปริมาณ 353 มก./ลบ.ม. ซึ่งสูงสุดเป็น  
อันดับ 1 ของประเทศ และพีเอ็ม 10 มีปริมาณ  
394 มก./ลบ.ม. ทำให้ประชาชนทั่วไปต้อง  
สวมใส่หน้ากากอนามัยกันโดยถ้วนหน้า  
ขณะที่นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้แต่ละท้องที่ออกมา

ฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศเป็น  
ระยะๆ โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม่ และ ปภ.เขต  
15 นำเครื่องพ่นน้ำลูฟ 60 ออกมาฉีดพ่นน้ำ  
บริเวณห้าแยกพ่อขุน อ.เมืองเชียงใหม่ ส่วน  
ท้องที่อื่นๆ ก็ดำเนินการกันโดยถ้วนหน้า  
จนกว่าฝนจะตกลงมาหรือสถานการณ์เบาบาง  
ส่วนสถานการณ์การลักลอบเผาป่าตาม  
จุดต่างๆ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้  
เจ้าหน้าที่ต้องจัดกำลังร่วมระหว่างภาครัฐ  
และชาวบ้านออกดับไฟเป็นประจำทั้งกลาง

📍 ไล่ฝุ่น - จังหวัดเชียงใหม่ระดมเครื่องมือ  
อุปกรณ์ฉีดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อ  
บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันที่ค่าพุ่ง  
สูงอยู่ในระดับวิกฤต ที่ห้าแยกพ่อขุน อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.





วันและกลางคืน

## ★ ชาวเขาช่วยดับไฟตกเขาดับ

ก่อนหน้านี้นี้ เวลา 01.00 น. ว่าที่ ร.ต.กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้บนพื้นที่ค้อยสูง ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมา เขตหมู่บ้านป่ากา สุขใจ หมู่ 5 ต.แม่สลอนนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เขตติดต่อกับ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและอาสาสมัคร ชาวบ้านต่างระดมกำลังกันเข้าไปดับแต่ เนื่องจากเป็นช่วงมืดค่ำและสภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วงดับไฟ โดยนายอาลีอะ อาซังกู อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 164 หมู่ 5 ต.แม่สลอนนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ชาวกลุ่มชาติพันธุ์อาซังที่อยู่ในพื้นที่ ได้ ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากภูเขาจนร่าง กระแทกพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ล่าสุด ชาวบ้านได้พยายามเข้าไปเก็บกู้ร่างที่อยู่ในเขา ขึ้นมาแล้ว ด้านจังหวัดอยู่ระหว่างพิจารณา เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวต่อไป

สำหรับห้องที่อื่นๆ ทางเจ้าหน้าที่และ ชาวบ้านยังคงฝ่าวงเวียนและออกดับไฟตาม จุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนายอนันต์ สมุทธารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า จัดกำลัง ฝ่ายปกครองนำชาวบ้านและหน่วยดับไฟ เคลื่อนที่ 3 (แม่จางข้าว) ดับไฟป่าบริเวณ อ่างเก็บแม่จางข้าว หมู่ 10 ต.ป่าจิว ที่ลูกลม เป็นแนวกว้างและภูมิประเทศเป็นหน้าผาสูง ทำให้ยากต่อการเข้าไปดับจึงได้มีการทำแนว กันไฟเอาไว้ป้องกันการลุกลามต่อไป

## ★ พบ'ฮอตสปอต' 1,151 จุด

ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้แจ้ง ปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมวันที่ 1-2 เม.ย. โดยจัดสรรพื้นที่เพื่อหลบฝุ่นละออง หรือ คลื่นรุม ได้แก่ หอปรัชญารัชกาลที่ 9, ห้อง สมุด ทุกคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศงด การเรียนการสอนวันที่ 1-2 เม.ย.เช่นกัน พร้อม จัด คลื่นรุมที่ห้องสมุด เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง, ห้องคลื่นรุม โชนสบายหน้าห้อง สมุด, ห้องประชุมประคองแดง 1 และ 2 อาคาร อนุเคราะห์สงฆ์

ที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควันจากไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานจุดความร้อน จากข้อมูลดาวเทียม

ระบบเวียร์ ตรวจพบจุดความร้อน (ฮอต สปอต) จำนวน 1,151 จุดคือ 1.จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 407 จุด, 2.จ.เชียงใหม่ 193 จุด, 3.จ.เชียงราย 137 จุด, 4.จ.ลำปาง 109 จุด, 5.จ.น่าน 106 จุด, 6.จ.ตาก 77 จุด, 7.จ.แพร่ 50 จุด, 8.จ.พะเยา 49 จุด และ 9.จ.ลำพูน 23 จุด

โดยจุดความร้อนของแม่ฮ่องสอน สูงสุด เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ ซึ่งข้อมูลจุด ความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ค.-29 มี.ค. 2562 ตรวจพบจำนวน 772 จุด ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ขณะที่ปี 2561 ในช่วงเวลา เดียวกันพบจุดความร้อน จำนวน 554 จุด ส่วนปีนี้ จุดความร้อนได้เพิ่มสูงมากกว่าปี ที่ผ่านมา แม้ว่าจ.แม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าหมาย การปฏิบัติงานว่าจะไม่ให้จุดความร้อนเกิน กว่าปี 2561 และจะไม่มีการยกเลิกเที่ยวบิน โดยจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน พื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบ ปริมาณฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 มีค่า 245 มก./ ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพีเอ็ม 10 มีค่า 284 มก./ลบ.ม. อยู่ใน เกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน

ด้านท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รายงาน สถานการณ์การยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า เครื่องบินของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์สที่ให้บริการระหว่าง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน, สายการบินนกแอร์ ที่ให้บริการระหว่าง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน และสายการบินวิสตอมแอร์เวย์ ที่ให้บริการ ระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ได้ยกเลิก เที่ยวบินไปแล้วทั้งหมด 80 เที่ยวบิน โดย แยกเป็นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิก 56 เที่ยวบิน, สายการบินนกแอร์ ยกเลิก 6 เที่ยวบิน และสายการบินวิสตอมแอร์เวย์ ยกเลิก 18 เที่ยวบิน

## ★ 'พะเยา' ฝุ่นหมอกควันคลุมทั่ว

ที่จ.พะเยา ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กทั่วทั้งเมืองเช่นกัน โดย ทางจังหวัดได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) จัดรถน้ำออกปฏิบัติการฉีด พ่นน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดหมอกควันใน อากาศให้เบาบางลงในช่วงที่สภาพอากาศ วิกฤต โดยเฉพาะบริเวณชุมชนบ้านฮวก และหลายหมู่บ้านในต.ภูซาง อ.ภูซาง ซึ่งเป็น พื้นที่ติดต่อกับ สปป.ลาว ซึ่งสังเกตว่าหมอก

ควันและฝุ่นละอองหลักที่ปกคลุมในพื้นที่ กวาร์้อยละ 80 ช้ามฝั่งมาจากประเทศเพื่อน บ้าน ซึ่งพนักงานเทศบาลต้องนำรถฉีดน้ำ ออกพ่นในชุมชนทุกวัน

ด้านภพ. ได้รายงานคุณภาพอากาศจังหวัด พะเยา ประจำวันที่ 31 มี.ค. ว่าเมื่อเวลา 13.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา พบ ปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 มีค่า 275 มก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนฝุ่น พีเอ็ม 10 มีค่า 279 มก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่จ.เชียงใหม่ นายสุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นว่า จากการตรวจอากาศในจังหวัดโดยดาวเทียม พบว่า วันนี้เกิดจุดความร้อน 131 จุด ส่วน ใหญ่จะเกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเป็นจุดเล็กๆ เท่านั้น แต่ปัญหาสำคัญ คือเกิดจากการเผาป่าจาก ภายนอก โดยจังหวัดได้บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ในเขตชุมชนเมืองนั้น ได้มีการระดมรถน้ำ ในเขตเทศบาลวันละ 70 คัน ฉีดพ่นน้ำลด ฝุ่นละอองทุกชั่วโมง และยังได้รับความ ร่วมมือจากภาคเอกชนเจ้าของตึกสูงกว่า 17 แห่ง และอาคารบ้านเรือนขนาดเล็ก ได้ร่วม กันฉีดน้ำแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ ประปาส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสถาบันการ ศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา จัดจุดพ่นละอองน้ำในพื้นที่สำคัญ โดยเฉพาะรอบคูเมือง และสะพานนวรัตน์ รวมถึงสั่งการให้ทุกอำเภอ ประสานอปท. ทุกแห่งจัดเซฟตี้โซนให้กับประชาชนด้วย

## ★ ปลัดทส.ระดมออกแก้ฝุ่นพิษ

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย พล.อ.ศิวัช ธรรมธัตต์ ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา, นายธีรภัทร์ ประยูรสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี, นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรม ควบคุมมลพิษ, นายอรุณพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายชัยยุทธ เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อม ด้วยนายสุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมหารือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาหลังสถานการณ์ฝุ่นมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

นายวิจารณ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนอกพื้นที่เข้ามาช่วยปฏิบัติการดับไฟป่าในภาคเหนืออยู่แล้วกว่า 2,000 คน พร้อมเฮลิคอปเตอร์ที่ระดมมาจากพื้นที่อื่น โดยได้มอบหมายให้รองอธิบดีภ. รองอธิบดีกรมป่าไม้ และรองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้ช่วยปลัดทส. เข้ามาเป็นผู้บัญชาการของหน่วยสนับสนุนการทำงานของผวจ.ในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบคนที่เข้าออกพื้นที่ป่าและพิจารณาเรื่องการจัดสรรที่ดินชุมชนอย่างมีเงื่อนไขว่าหากพบพื้นที่ใดมีการเผาป่าอาจจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ประโยชน์ได้ ส่วนการพิจารณาประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศนั้น ยังไม่สามารถประกาศได้ เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและค่ามลพิษมีการขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอด ทั้งนี้คาดว่า ช่วงวันที่ 2 เม.ย. สภาพอากาศน่าจะดีขึ้น เนื่องจากพยากรณ์อากาศว่าน่าจะมีฝนตก

ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ รายงานว่า ว่าพื้นที่ภาคเหนือในช่วงตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.-3 เม.ย. จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาปะทะกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อน พายุฝน

ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และพายุลูกเห็บได้ในพื้นที่ ซึ่งจะเริ่มจากทางภาคอีสานตอนล่างก่อนไล่ขึ้นมาถึงภาคเหนือ จากสภาพอากาศแปรปรวนนี้อาจจะส่งผลให้สถานการณ์วิกฤตหมอกควันภาคเหนือบรรเทาลงได้

## ★ 2 เม.ย.นายกฯบินเชียงใหม่แก้ฝุ่น

ด้านพล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะนำคณะ เดินทางโดยเครื่องบินออกจากกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 2 เม.ย.นี้ เวลา 07.00 น. ไปยัง จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ทางจ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันดังกล่าวยังคงเป็นไปตามปกติ แต่จะเลื่อนจากเดิม จากที่เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เลื่อนออกไปประชุมในเวลา 14.00 น.